



ประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษา
“คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง”
ประเภททุนค่าเล่าเรียนต่อเนื่อง จนสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๖

ตามที่ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ดำเนินการรับสมัครทุนการศึกษา “คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง” ประเภททุนค่าเล่าเรียนต่อเนื่อง จนสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง รับสมัครทุนการศึกษา “คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง” ประเภททุนค่าเล่าเรียนต่อเนื่อง จนสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เพื่อให้การพิจารณาเลือกนักศึกษ ทุนการศึกษา “คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง” ประเภททุนค่าเล่าเรียนต่อเนื่อง จนสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๖ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้มอบทุนการศึกษา

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑(๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ที่ ๒๕๕๙/๒๕๖๖ เรื่อง การมอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖ ประกอบมติคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๖ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษา “คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง” ประเภท ทุนค่าเล่าเรียนต่อเนื่อง จนสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ดังต่อไปนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกฯ ดังรายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑

๒. เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ จะพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติจากใบสมัคร เอกสารหลักฐาน ประกอบการสมัครและ/หรือการสัมภาษณ์ โดยพิจารณาตามขั้นตอนที่คณะกรรมการกำหนด ในกรณีที่มีเสียงการคัดค้านของคณะกรรมการเท่ากัน ประธานกรรมการฯ จะเป็นผู้ตัดสินชี้ขาดและถือเป็นที่สุด

๓. วันสัมภาษณ์ทุนการศึกษาฯ

สัมภาษณ์วันอังคารที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง หากนักศึกษาไม่เข้ารับการสัมภาษณ์ฯ ตามวันและเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ไม่มีความประสงค์เข้ารับการสัมภาษณ์ฯ

ประกาศ ณ วันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีดี สายสี)
รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษา
 “คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง”
 ประเภททุนค่าเล่าเรียนต่อเนื่อง จนสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๖

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	สาขาวิชา	คณะ
๑	นางสาว นริศรา พูนประสิทธิ์	สาธารณสุขชุมชน	วิทยาศาสตร์
๒	นางสาว ธัญพิชชา รินมูล	ภาษาจีน	มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๓	นางสาว ภรณ์ชนก เครือโลมา	สังคมศึกษา	ครุศาสตร์
๔	นางสาว อิสระ สุนามเจริญกุล	ภาษาไทย	ครุศาสตร์
๕	นาย ภูวนาท ดอนหม้อ	คอมพิวเตอร์	ครุศาสตร์
๖	นาย ชวัลวิทย์ เล่าไต้หวันท์	การประถมศึกษา	ครุศาสตร์
๗	นาย ไชยวัศ อำภาไพรวลัย	การประถมศึกษา	ครุศาสตร์
๘	นางสาว เบญญาภา วันเจริญใหม่	การศึกษาปฐมวัย	ครุศาสตร์
๙	นางสาว วันชพร พนมไพร	การศึกษาปฐมวัย	ครุศาสตร์
๑๐	นางสาว อรณี ทะเลรักษา	การสอนภาษาจีน	ครุศาสตร์
๑๑	นางสาว เพ็ญพิชชา ยอดเพชร	คณิตศาสตร์	วิทยาศาสตร์
๑๒	นางสาว โสริญา ท้าวคำลือ	ภาษาอังกฤษ	ครุศาสตร์
๑๓	นางสาว เสาวลักษณ์ บุญเลิศ	ภาษาไทย	ครุศาสตร์
๑๔	นาย อภิตเดช รวีวรรณ	ฟิสิกส์	วิทยาศาสตร์
๑๕	นางสาว กิตติยากร ไชยวรรณ	ภาษาอังกฤษ	มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๑๖	นางสาว กุลณัท โฆษิตธารา	การประถมศึกษา	ครุศาสตร์
๑๗	นาย สุทธิชา วงศ์แก้วมูล	การพัฒนาชุมชน	มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
๑๘	นางสาว จินตามณี ใจหมั่น	ภาษาไทย	ครุศาสตร์
๑๙	นาย เจษฎา เตือนอารมณ์	ภาษาไทย	ครุศาสตร์
๒๐	นางสาว ณัฐธิดา คมสว่าง	สังคมศึกษา	ครุศาสตร์
๒๑	นาย อาเป่าว -	วิศวกรรมคอมพิวเตอร์	เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ลำดับ	ชื่อ-สกุล	สาขาวิชา	คณะ
๒๒	นางสาว เบญญาภา ชัยรัตน์	ภาษาอังกฤษ	ครุศาสตร์
๒๓	นาย วิชระ นุดา	คอมพิวเตอร์	ครุศาสตร์